



ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
(ฉบับที่ ๒)

.....

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่๑๒) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังทราบแล้ว นั้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มขยายวงกว้างมากขึ้น โดยในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19)

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ภาครัฐกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๒ เป็นแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. ให้ทุกหลักสูตรดำเนินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ให้บุคลากรสายวิชาการ ปฏิบัติตามภาระงาน เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ (Onsite) โดยเข้าปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเฉพาะวันที่กำหนดตาม (ตารางผนวก ก.) เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามพันธกิจได้เป็นปกติ โดยพร้อมรับการสั่งการหรือการติดต่อจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งต้องรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด
๓. ให้บุคลากร ลูกจ้าง สายปฏิบัติการวิชาชีพ ปฏิบัติตามภาระงานที่มหาวิทยาลัย (วันทำการปกติ) โดย ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ดังนี้ ๑. สวมหน้ากากอนามัย ๒. เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร ๓.ล้างมือด้วยเจล ๔.วัดอุณหภูมิร่างกายที่เครื่องวัดอุณหภูมิ ๕.ลงทะเบียนที่จุดคัดกรอง
๔. ให้รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย กำกับ การปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติตามที่เห็นสมควร รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้างอย่างใกล้ชิด

/ให้รองผู้อำนวยการ...

๕. ให้รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ กำกับ การปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล มอบหมายงานการจัดการเรียนการสอน ทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้ง ติดตามการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อย่างใกล้ชิด

๖. ผู้ที่เดินทางเข้ามายังมหาวิทยาลัย จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ดังนี้ ๑. สวมหน้ากากอนามัย ๒. เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร ๓. ล้างมือด้วยเจล ๔. งดสวมหน้ากากในที่เครื่องวัดอุณหภูมิ ๕. ลงทะเบียนที่จุดคัดกรอง

๗. ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID - 19) ของกระทรวงสาธารณสุข ศบค. กระทรวง อว. และมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการทุกด้าน เพื่อป้องกัน หลีกเสี่ยงหรือลดการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - ๑๙ (COVID - 19)

กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร.)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

